



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน
๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา โดยได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่
๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศบัญชีรายชื่อ
ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดังนี้

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (สำหรับผู้มีคุณวุฒิ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	หมายเลขประจำตัวสอบ
๑	นายกชมงคล กางนอก	๐๐๑
๒	นางสาวกุสุมา การเกษ	๐๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ทราบ ดังต่อไปนี้

๑. บัญชีชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป เมื่อครบกำหนด ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นต้นไป และถ้ามีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้
เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

๑.๑ ผู้นั้นได้ขอละสิทธิไม่เข้ารับการจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร

๑.๒ ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตาม วันและเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบล

สระทองกำหนด

ทั้งนี้ หากมีการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการ
เลือกสรรครั้งใหม่ บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันตามประกาศนี้ เป็นอันยกเลิก

๒. ให้ผู้ผ่านการเลือกสรร ลำดับที่ ๑ มารายงานตัว และทำสัญญาจ้าง ภายหลังจากที่
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ มีมติเห็นชอบให้จ้างแล้วเท่านั้น โดยองค์การบริหารส่วนตำบล
สระทอง จะแจ้งกำหนดการรายงานตัวให้ทราบต่อไป

๓. การเลือกสรรพนักงานจ้างครั้งนี้ หากปรากฏภายหลังว่า ผู้ได้รับการเลือกสรรรายใด มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตรงตามประกาศรับสมัคร องค์การบริหารส่วนตำบลสระทองจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเป็นพนักงานจ้าง และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานจ้าง หรือจะพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งในกรณีที่ได้ทำสัญญาจ้างไปแล้ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายบุญสน กางนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง